
ส�าเร็จที่เกิดโดยบังเอิญ แต่หากเราสรุปพบมูลเหตุได้ เราก็ย่อม
สามารถพัฒนาการท�างานของเรา เพื่อให้มีหลักประกันว่า ความ
ส�าเร็จเป็นส่ิงธรรมดาที่จะเกิดขึ้น หากเราท�างานตามแบบฉบับดังที่
ทบทวนมาแล้ว

เมื่อเราเข้าใจ กระบวนท�างานซึ่งน�าไปสู่ความส�าเร็จได้แล้ว 
เราย่อมเข้าใจขั้นตอน ซึ่งเราต้องระมัดระวัง เพื่อที่จะประกันว่างาน
ชิ้นต่อๆ ไป ก็สามารถบรรลุสู่เป้าหมายได้ ตามกระบวนการท�างานที่

เมื่อ
ไรที่เรำท�ำงำนไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย ย่อมต้องมี
กำรค้นหำสำเหตขุองกำรพลำดเป้ำดงักล่ำว ส่ิงนีใ้ครๆ 

ก็คงต้องท�ำกัน แต่กำรหันมำพินิจพิจำรณำตัวเองภำยหลังที่
สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยนั้น แทบไม่มีใครท�ำกันเลย กำรเจำะเพื่อ
หำว่ำ “ท�ำไมถงึสำมำรถบรรลไุด้” เพือ่น�ำสำเหตมุำใช้ประโยชน์ต่อ
ไปนั้น นับเป็นวิถีแห่งโตโยต้ำ หำกเรำสำมำรถท�ำควำมเข้ำใจ ว่ำ 
“ท�ำไมถึงบรรลุเป้ำ” ได้ ควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นเพียงควำม
บังเอิญ แต่จะกลำยเป็นสิ่งที่ต้องเกิดเป็นปรกติต่อไป

สาระส�าคัญในตอนนี้ เน้นให้เห็นว่า “การเอาแต่ท�างานตัว
เป็นเกลียว” นั้นหาใช่สิ่งพึงประสงค์ในการท�างานเสมอไป เพราะมี
คนไม่น้อยท่ีมุง่แต่จะ “ท�างานตวัเป็นเกลยีว” โดยไม่สนใจทีจ่ะค้นหา
ความสูญเปล่า หรือท�าการไคเซ็นวิธีท�างานให้เกิดประสิทธิผลมาก 
ยิ่งขึ้น สิ่งซึ่งธุรกิจต้องการ คือ ผลสัมฤทธิ์จากการท�างาน หาใช ้
ระยะเวลา หรือความยาวในการท�างาน ทั้งนี้ ในระบบการผลิตแบบ
โตโยต้าได้พบว่า การท�างานที่ผ่านมา ยังมีความสูญเปล่าใน
กระบวนการท�างานอยู่มาก ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการไคเซ็น เพื่อลดความ
สูญเปล่าดังกล่าว เพื่อจะมุ่งสู่ทิศทางดังกล่าว พนักงานจึงต้องใช้
สมองในการคิดให้มาก

เบื้องต้น ผู้เขียนได้น�าเสนอแนวคิดที่ดูแปลกใหม่ว่า แม้
ท�างานประสบความส�าเร็จ ก็ยังต้องถามว่า “ท�าไมจึงส�าเร็จ?”  ทั้งนี้
โดยยกให้เห็นว่า เมื่อเราท�างานแล้วประสบความล้มเหลวนั้น เรามัก
ต้องถามหาเหตุผล ว่าท�าไมจึงเกิดความล้มเหลว เพื่อที่จะปรับปรุง
วิธีการท�างานและเลี่ยงความล้มเหลวเดิมนั้น

ในท�านองเดียวกัน เมื่อเราประสบความส�าเร็จ คนส่วนใหญ่
มักจะดีใจกับความส�าเร็จ จนไม่ให้เวลาในการถามว่า ความส�าเร็จ
เหล่านั้นมีความเป็นมาอย่างไร มีขั้นตอน หรือองค์ประกอบเช่นไร 
ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า หากเราคิดพิจารณาทบทวนดู เราก็จะสามารถ
เข้าใจความเป็นไปเป็นมาและองค์ประกอบเหล่านี้ เพื่อเป็นบทเรียน
ส�าหรบัการท�างานในอนาคต ความส�าเรจ็ครัง้แรก ซึง่อาจจะเป็นความ

จากฉบับที่แล้วต่อ

ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา
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อย่ามุ่งแต่ทำางาน
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ตัวเป็นเกลียว



โซนี่ ซึ่งมีประโยคที่เขาพูดเป็นประจ�าก็คือ ลดลงเหลือหนึ่งในสิบดูซิ 
(ลดทัง้ขนาด น�า้หนกัและต้นทนุ) แนวความคดิทีด่ทู้าทายและเสมือน
จะ “เป็นไปไม่ได้” เหล่านี้นี่แหละ ซึ่งหากเรามุ่งมั่นที่จะท�าให้ได้ เรา
ต้องปรับมุมมอง วิธีคิดต่างออกไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง แล้วพิจารณา
หาทางออกร่วมกับเพื่อนพนักงานผู้อื่น โจทย์ที่แทบเป็นไปไม่ได้ 
เหล่านี้ ทีมงานของโตโยต้าก็ดี พานาโซนิคก็ดี ฮอนด้าก็ได้ ได้เข้า
ท้าทายและสามารถเอาชนะ จนท�าให้บริษัทเติบใหญ่ขึ้นมา 
ดังปัจจุบัน

เพื่อให้สามารถปรับปรุงงาน ทั้งแบบไคเซ็นและการปรับลด
ขนานใหญ่ การรบัฟังความเหน็และแนวทางแก้ปัญหาจากพนกังาน
ให้กว้างขวางเป็นเรื่องส�าคัญ นายวากามัตสึเสนอว่า ควรพยายาม
รวบรวมแนวความคิดในการปรบัแก้เล็กๆ แต่จ�านวนมากๆ ไว้จะเป็น
ประโยชน์กว่า ทั้งนี้เพราะแนวคิดที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ขนานใหญ่ในทนัทนีัน้ มกัมไีม่ได้บ่อยครัง้ แต่หากเราสามารถรวบรวม
แนวคิดทีแ่ก้ไขเล็กๆ แต่จ�านวนมากๆ จะสามารถน�าไปสู่การเปลีย่น-
แปลงขนานใหญ่ได้ในที่สุด เขาได้ย�้าว่าบริษัทโตโยต้า เติบโตมาได้ 
ไม่ใช่เพราะอจัฉรยิะเพยีงไม่ก่ีคน แต่เกิดจากการเข้าร่วมของพนกังาน
ทุกคน ในการเสนอความเห็นเพื่อการปรับเปลี่ยน มีแนวทางสอง
ประการ คือ

ก. ในขณะที่เราไม่เห็นด้วยกับเพื่อนพนักงาน เราก็มีหน้าที่
ต้องเสนอทางออกอื่น หรือทางเลือกอื่นด้วย

ข. ในการน�าเสนอใดๆ ต้องพยายามท�าให้เป็นรูปธรรมที่สุด 
โดยมีรูปวาดประกอบ เพื่อให้ทุกคน มีความเข้าใจที่สอดคล้องกัน 
พร้อมยกตวัอย่าง กรณทีีบ่รษิทัยามาโตะร่วมมอืกบับรษิทัโตโยต้า ใน
การพัฒนารถบรรทุกเล็กเพื่อขนส่งเมล์ด่วน ทางบริษัทยามาโตะได้
ท�ารถต้นแบบด้วยไม้อดั เพือ่จะแสดงให้ทางโตโยต้าเข้าใจได้ชดัเจน
ว่า สิ่งที่ทางบริษัทต้องการนั้น มีรูปร่างอย่างไร เพื่อที่จะมีการแลก
เปลี่ยนความเห็นในการพัฒนาอย่างสอดคล้องตรงกัน

เราเรียนรู้ ดังกล่าวนี้ เราจึงไม่ควรเพียงลองผิดลองถูกทุกครั้ง หรือไม่
ต้องท�างานตวัเป็นเกลยีว โดยไม่มคีวามเข้าใจถงึกลไกซึง่จะน�าพาเรา
สู่ความส�าเร็จได้

อีกประเด็นหน่ึงในการท�างาน ซึ่งพนักงานต้องปรับเปลี่ยน
ทศันคต ิกค็อื “อย่าเพยีงแต่เข้าใจแล้วเป็นพอ แต่ยังต้องเปลีย่นความ
เข้าใจไปเป็นการปฏิบัติ” ผลสัมฤทธิ์ในการท�างาน ไม่ได้อยู่เพียงแค่
เข้าใจแนวนโยบายของบรษิทั หรอืเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชา หาก
แต่ต้องน�าความเข้าใจนั้น ไปปรับใช้ในการท�างานตามภาระรับผิด
ชอบของพวกเราแต่ละคน เป็นต้นว่า นโยบายเกี่ยวกับการดูแลด้าน
ความปลอดภยัในการท�างาน หรอืการท�ากิจกรรม 5ส ต้องไม่จบเพยีง
ว่าเราเข้าใจความส�าคัญของสิ่งเหล่านี้ แต่พนักงานต้องน�าความ
เข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

ผูเ้ขยีนได้น�าเสนอประเดน็ เกีย่วกบัการทุม่เทท�างานเป็นเวลา
นานๆ ว่าไม่ใช่สิ่งท่ีดีเสมอไป โดยกล่าวว่า “ประสิทธิภาพมีสาระ
ส�าคัญอยู่ที่ท�าให้กระบวนการผลิตขับเคลื่อนไปได้ การท�างานหนัก
จนเหง่ือโชกหาใช่เป้าหมายไม่” ในกระบวนการผลิตในโรงงานนั้น 
การเคลื่อนที่ระหว่างการท�างานใดๆ ที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มล้วนถือเป็น
ความสิ้นเปลืองทั้งสิ้น ดังนั้น หากไม่สักแต่ท�างานตัวเป็นเกลียว
เท่าน้ัน แต่ระหว่างท�างาน ก็ต้องคิดพิจารณาเพื่อค้นหาและตัดลด 
ความสูญเปล่าเหล่านั้น ในท่ีสุดเราก็จะสามารถลดเวลาท�างานลง 
โดยได้ผลผลิตเท่าเดิม หรือกระทั่งมากขึ้นก็ได้

นอกเหนือจากการไคเซ็น เพื่อปรับปรุงการท�างานแล้ว ใน
หลายคร้ังเราอาจจะต้องท้าทายตัวเองกับโจทย์ที่อาจจะรู ้สึกว่า 
“เป็นไปไม่ได้” ในเบื้องต้น หนังสือยกตัวอย่างกรณีบริษัทในเครือ 
โตโยต้าที่รณรงค์ลดต้นทุนการผลิตให้เหลือครึ่งเดียว หรือแนวคิด 
ของมัตซึชิตะ โคโนซุเกะ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทพานาโซนิคในปัจจุบัน
ว่า การลดต้นทนุลงร้อยละสามสิบ เป็นเรือ่งยากแล้ว แต่หากก�าหนด
ให้ลดลงครึ่งหนึ่งละ จะท�าอย่างไรดี หากโจทย์เป็นเช่นนี้ พนักงานก็
ต้องปรับวิธีคิด วิธีมองต่างออกไปโดยสิ้นเชิง จึงจะมีทางแก้ไขได้ 
นอกจากนั้น ยังมีการกล่าวถึงแนวคิดของ อิบุคะ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ต่อฉบับหน้าอ่าน
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